

Làm công tác xã hội là niềm vui, là đam mê bất tận của IFPVN Alumni

Viết bởi Võ Xuân Hòa

Thứ 6, 03 Tháng 11 2010 08:45 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 05 Tháng 11 2010 19:53



Ngày 30-31/10, 2010, với sự hỗ trợ của Cô Minh, Chị Xuân Hoàng và IFP Alumni tại HCM, công đồng IFP Alumni đã gặp gỡ bên nhau, hâm nóng những đam mê cháy bỏng tình yêu con tim "vui trò chơi với công đồng".

Sau những màn chào đón các thành viên mới, IFPVN Alumni tại HCM đã đưa ra tổ chức những hoạt động văn nghệ, giao lưu để nâng vòng tay bè bạn xuyên các thế hệ VNIFP Alumni. Tại cuộc họp này, Võ Minh Phúc, tiếp tục được bầu làm "Tổng Giám đốc BLT"- và các thành viên Ban Lãnh Đạo Alumni, lại tiếp tục làm việc không mệt mỏi và không có ngừng. Không những thế, họ đã đóng góp rất nhiều sáng kiến quy hoạch bệnh, Quỹ Hoa súng, Quỹ cứu trợ Kính chúc anh Phúc và các thành viên BLT sức khỏe và luôn nhiệt tình công việc hiện tại "Quỹ tim kết nối quỹ tim, cho con người biết yêu con người" Cảm ơn anh Hoàng Văn Lâm, anh Nguyễn Minh Mạnh đã đưa ra danh sách tổ chức các tập huấn ABCD cho các tân Alumni, và nhóm IFP Alumni Hà Nội đã đưa ra sáng kiến giao lưu theo vùng.

Nhóm Hà Nội cũng tỏ khen là đã dành thời gian cho công việc của IFP Alumni tích cực nhất, cảm ơn anh Võ Minh Phúc gửi đi những triu đi thăm hỏi là tất cả sẵn sàng tham gia.

Tôi không thể kể ra những hoạt động của Alumni, những tôi thấy sự đam mê và biết ơn những thành viên IFP VN Alumni đã luôn nhiệt tình dành thời gian, công sức của mình cho công đồng IFP Alumni. Chính sự tham gia của các anh chị đã tạo ra một vòng tay IFP ngày càng sâu rộng nâng niu, che chở và sưởi ấm những ước mơ vâng vâng lên tình yêu mãnh liệt kém may mắn.

Các anh, chị đã làm cho chúng tôi thêm yêu công việc của mình. Dù sự thành công của đời những mong muốn, những những gì chúng ta đã làm trong những năm qua thật sự đáng ghi nhận và những hoạt động của tình nguyện yêu và thiện chí vì công đồng mà chúng ta gieo hôm qua đã đang làm nên những ngày.

Một lần nữa, XIN CHÀO MỪNG CEEVN, Cảm ơn các thành viên Ban Tổ Chức và cảm ơn các anh chị IFP VN alumni đã gặp gỡ một năm nay. Chúng tôi rất mong được gặp lại tất cả các anh chị trong lần gặp một năm tới.